

SAVANA
ณพาทกรณั ปรึเตม
Napaporn_ply@yahoo.com



ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้าน
อิมาด-อิทราย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่
น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝก
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่าน
การส่งเสริมจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น
กรมพัฒนาที่ดิน ไปปฏิบัติใช้กับพื้นที่
ของหมู่บ้านจนเกิดเป็นผลสำเร็จเห็น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นทั้งสามารถเพิ่มผล
ผลิตรวมถึงลดการพังทลายของหน้าดิน
ได้อย่างเห็นผล นอกจากนี้ชาวบ้านยัง
ใช้หญ้าแฝกในการคลุมดินแปลงปลูก
สตอร์รี่เบอร์รี่ด้วย

นายชาติ วาจักดี เกษตรกรใน
ตำบลแกมเขารุดเป็นหนึ่งในหลายครอบครัว
ที่รักที่ใช้หญ้าแฝกในการแก้ปัญหาการ
พังทลายของหน้าดินได้อย่างเห็นผล
โดยปลูกหญ้าแฝกแก้ปัญหาพื้นที่ทำการ
เกษตรของตนเองในการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากสถานีพัฒนา
ที่ดูแลอยู่ด้วย ในการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน กล่าวว่า ได้นำหญ้าแฝก
มาปลูกในพื้นที่ โดยปลูกเป็นแถวลาด
ต่อกันขวางแนวลาดของพื้นที่ เพราะแต่
เดิมนั้นดินบริเวณนี้จะถูกชะล้างไหล
ลงไปที่ตีนเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย นอกจาก
ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายแล้ว
ยังไม่สามารถทำการเกษตรกรรมในพื้นที่
ที่ได้ เพราะไม่มีที่ยึดหน้าดินไว้

"จุดสนใจการปลูกหญ้าแฝกเพราะ
ได้รับทั้งข่าวสารจากโทรทัศน์ และเห็น
เกษตรกรที่อื่นในพื้นที่ที่ปลูกหญ้าแฝก
ได้รับผลสำเร็จ จึงตั้งใจที่จะศึกษาเพื่อ
นำหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ อีกทั้งได้รับ
การส่งเสริมจากสถานีพัฒนาที่ดูแลอยู่ด้วย
ธานีให้เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดำรินี้ในพื้นที่ลาดชันชุมชน
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านอิมาด-อิ
ทราย ซึ่งได้รับความรู้ในการดูแลหญ้า
แฝกอย่างถูกวิธี จนทำให้การปลูกหญ้า

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านอิมาด - อิทราย น้อมนำหญ้าแฝก แก้ปัญหาลาดชัน (จบ)



อิมาด-อิ

เหนือที่มีอากาศหนาว แต่ตอนนี้กับปลูก
ได้หลายแห่ง เช่น กรุงเทพฯ กับปลูกได้
ที่อีสาน จุฬาริมย์ กับปลูกออกดอกได้ ที่
นี้ผมว่าก็อาจจะลองทำดูๆ กัน มันเย็นใน
หน้าหนาว ส่วนมากจะไม่อยู่และยังถูกเขา
ว่าเนื่องจากยังมีดินไม่อยู่และยังถูกเขา
ก็ให้เขาพยายามแนะนำการปลูกที่ถูกวิธี
แต่ว่าแฝกที่เอามาแจก ผมก็พยายามที่
จะให้เขาเข้าใจว่า ไม่ใช่ดินไม่หรือหญ้า
เท่านั้น แต่มันเป็นหญ้าที่มีความหมาย
ถ้าเขารู้ว่าแฝกคืออะไร เขาก็จะเข้าใจ ก็
เป็นแฝกที่ในหลวงท่านทรงได้นำมาขยาย
พันธุ์แล้วก็นำมาเผยแพร่ต่อมา เพราะ
ฉะนั้น ต้นเดียวที่ได้มาก็ขยายมาเรื่อยๆ
ต่อไปให้มันขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆ
องคมนตรี กล่าว

พื้นที่ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
บ้านอิมาด-อิทราย เป็นหนึ่งตัวอย่าง
ให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหา
สภาพความเสื่อมโทรมของดิน เห็นถึง
ผลสำเร็จในการรณรงค์แนวพระราช
ดำริเรื่องหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เพื่อแก้
ปัญหาดิน เพื่อนำหญ้าแฝกไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดินและพื้นที่เหมาะสม เพื่อ
ให้ทรัพยากรดินและความอุดมสมบูรณ์
และคงความอุดมสมบูรณ์เป็นทรัพยากร
การทำงานธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่า
เพื่อลูกหลานของเราไว้ใช้ต่อไป

อีกอันที่เขาปลูกได้ซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่ของผม
ที่ได้ทราบว่าในจังหวัดอุทัยธานีสามารถ
ปลูกพืชเมืองหนาวได้
"นอกจากสตอร์รี่เบอร์รี่แล้ว ก็อาจ
จะมีพืชบางอย่างที่เรากำลังสนใจ เช่น
กุศซึ่งคนไทยเราก็นำมาจากเนเธอร์แลนด์
ส่วนมากก็จะนึกว่าปลูกได้เฉพาะเมือง
ที่ลาดชัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้มาพบกับ
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งก็ทำการ
เกษตรอยู่แถวนี้ แล้วก็มีมีการปลูกหญ้า
แฝกป้องกันดินพังทลาย แล้วเขาก็ได้พา
ไปดูพืชและระหว่างที่เขาปลูกในระหว่าง
พื้นที่ที่ปลูกแฝก เขาก็ปลูกพืชหลายอย่าง
ที่มีอย่าง สตอร์รี่เบอร์รี่ พืชเมืองหนาว
ที่มีความลาดชันของพื้นที่ ซึ่งถูกต้องตาม